

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๐๐



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การเตรียมการเพื่อขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ระยะที่ ๒

กราบเรียน/เรียน รอง - นรม., รัฐ - นร., กระทรวง, กรม, เลขา - คสช.

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๒ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ตามที่ได้ยื่นยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘) เกี่ยวกับเรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เสนอว่า ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินนโยบายในการขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศมาระยะหนึ่งแล้ว นั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และรองรับกับการเข้าสู่ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในอนาคต จึงสมควรให้มีการเตรียมการเพื่อขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ระยะที่ ๒ ภายในช่วงไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยทุกส่วนราชการควรกำหนดโครงการหรือมาตรการขับเคลื่อนประชารัฐ ใน ๒ ระดับ ตามแนวทางดังนี้

๑. การขับเคลื่อนโครงการประชารัฐในระดับแนวตั้ง กระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้กำหนดโครงการหรือมาตรการ

๒. การขับเคลื่อนโครงการประชารัฐในระดับแนวระนาบ ภาคประชาชน ภาคเอกชน และกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นผู้กำหนดโครงการหรือมาตรการ

ทั้งนี้ ในการกำหนดโครงการหรือมาตรการให้คำนึงถึงการพัฒนาพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์ ต่อส่วนรวม ซึ่งจะสนับสนุนการส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่ด้วย

ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติรับทราบการเตรียมการเพื่อขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ระยะที่ ๒ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เสนอ และให้ทุกส่วนราชการเตรียมจัดทำโครงการ และมาตรการตามแนวทางข้างต้น เพื่อประกอบมาตรการขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในระยะต่อไป

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบและดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป /จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบและดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

(นายอำพน กิตติอำพน)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๓๓ (จิตดา), ๔๔๔ (กัลยา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.cabinet.thaigov.go.th